



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

https://bit.ly/2IU4U6t



ฉบับที่ ๐๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานคณะต่าง ๆ



เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยได้มีการพิจารณาความคืบหน้าเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

◆ พิจารณาการเดินทางไปประชุมทวิภาคีต่างประเทศ

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่ จากการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ทราบว่า ได้มีการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณสำหรับสมาชิกวุฒิสภาในการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ ต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการติดต่อประสานงานและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ในเบื้องต้นที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเดินทางไปประชุมทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ณ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และหากมีงบประมาณคงเหลือก็อาจเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามความร่วมมือในการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรระบบขนส่งทางราง หลักสูตรช่างอากาศยาน และหลักสูตรอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่อง AI เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการกิจการความร่วมมือในการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาให้มีความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมอบหมายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาประสานการดำเนินงานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวต่อไป



◆ ความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดราชบุรี

นายเลลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมในการประสานงานและเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดราชบุรี นั้น ขณะนี้การดำเนินการและการประสานงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในระดับที่น่าพอใจ การเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ มีการประสานงานและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับในส่วนของการจัดการเสวนานั้น ที่ประชุมเห็นว่าสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการเสวนาต้องมีความเหมาะสมและต้องเป็นบุคลากร



ในทุกกลุ่มการศึกษา ทั้งกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเอกชน และการศึกษาพระปริยัติธรรม ดังนั้น เพื่อให้การเดินทางและการจัดการเสวนาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดราชบุรี โดยให้ประธาน กมธ. เลขาธิการ กมธ. และประธานคณะอนุ กมธ. ต่าง ๆ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

◆ **พิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑**

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้พิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งพบว่ามีปัญหาหลายประเด็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ได้มีการออกกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว การขับเคลื่อนหรือการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ จำเป็นต้องอาศัยกฎหมายรองรับการดำเนินงานเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น ที่ประชุมจึงพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคอันนำไปสู่การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาและการเสนอร่างกฎหมายหรือประเด็นข้อกฎหมายในรายงานการพิจารณาศึกษาที่คณะอนุกรรมการดำเนินการ เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นในส่วนของการแก้ไขพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น อาจต้องมีการยกระดับการสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งชาติ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะทางเช่นเดียวกันมีหลักการแนวทาง และกระบวนการจัดการศึกษาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับเอาข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา โดยจะเร่งพิจารณาและดำเนินการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป



◆ **พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน**

นายบุรพาทิศ พลอยสุวรรณ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ ในฐานะคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาและการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน กล่าวว่า คณะทำงานได้ดำเนินการยกร่างองค์ประกอบของรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วยข้อมูลความเป็นมา หลักการ จุดประสงค์ แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และกรณีศึกษา ขอบข่ายและองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบายและกรณีศึกษา วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ส่วนที่ ๒ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน รวมทั้งคู่มือการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และกรณีศึกษาการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ และส่วนที่ ๓ ประกอบด้วยข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะในการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ และปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ และเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงเห็นควรมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติม ซึ่งจะเร่งดำเนินการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าวให้เสร็จโดยเร็ว

